



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ
ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
“๑ คน ๑ ตำบล ร่วมใจต้านภัย COVID-19”

เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อในเขตท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
“๑ คน ๑ ตำบล ร่วมใจต้านภัย COVID-19” อำเภอดอนสัก

ตามที่ อำเภอดอนสัก ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย “๑ คน ๑ ตำบล
ร่วมใจต้านภัย COVID-19” โดยกำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ที่ว่าการอำเภอดอนสัก
ถนนดอนสัก-บ้านโน ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี นั้น

บัดนี้ สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว ปรากฏว่า มีผู้สมัครฯ ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
จำนวน ๑๐ ราย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย “๑ คน ๑ ตำบล ร่วมใจต้านภัย
COVID-19” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้าง
เป็นลูกจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และ
ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ดังนี้

ก. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ คณะกรรมการฯ ได้ประกาศ
ตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครคัดเลือกได้รับรองตนเองในใบสมัครคัดเลือกว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป
และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครคัดเลือก
รายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ อำเภอดอนสัก จะถือว่าผู้สมัครคัดเลือกรายนั้น เป็นผู้ไม่มี
สิทธิสมัครคัดเลือกฯ มาตั้งแต่ต้น

ข. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและ
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ การทดสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และการสืบค้นข้อมูล ตามวัน เวลา
และสถานที่ทดสอบ ดังนี้

๑. วันและเวลาการทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและความเหมาะสม
กับตำแหน่ง

- วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

โดยให้ผู้สมัครคัดเลือกที่มีรายงานตัวเข้ารับการคัดเลือก เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.

/๒. สถานที่...

๒. สถานที่คัดเลือก

- ห้องประชุมกิตติมงคล ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ค. ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

โดยผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และความเหมาะสมกับตำแหน่ง จะต้องปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการทดสอบฯ ที่จะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่คัดเลือก รวมถึงระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกครั้งนี้
๓. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ระบุตัวตน ซึ่งหน่วยงานของรัฐออกให้ มาแสดงเพื่อเข้ารับการทดสอบฯ
๔. สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด
๕. ขณะที่รอเข้ารับการทดสอบฯ ให้นั่งในบริเวณที่จัดให้ ห้ามพูดคุยส่งเสียงดังหรือลุกเดินไปมา และต้องพร้อมที่จะเข้ารับการทดสอบฯ ทันทีที่เรียกถึงลำดับที่ต้องเข้ารับการทดสอบฯ
๕. ขณะที่รอเข้ารับการทดสอบฯ จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่หรือคำสั่งของกรรมการสัมภาษณ์ รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกที่กำหนดไว้นี้ ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการสัมภาษณ์ มีอำนาจพิจารณาปรับให้ตกได้ และเมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบฯ แล้ว ให้ผู้เข้ารับการทดสอบฯ ออกจากบริเวณอาคารที่ใช้เป็นสถานที่สอบโดยเร็ว และห้ามกระทำการอันเป็นการรบกวนแก่ผู้รอเข้ารับการทดสอบฯ อื่น
๖. ผู้มีรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ ผู้ใด ไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามกระทำการทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการทดสอบฯ และ/หรือคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ จะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้

คณะกรรมการฯ จะดำเนินการคัดเลือกด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกได้รับการขึ้นบัญชีหรือมีพฤติกรรมในทำนองเดียวกันนี้โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้ประธานคณะกรรมการฯ ทราบด้วย เพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายชัชชัย มณี)

ประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ
ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย “๑ คน ๑ ตำบล ร่วมใจต้านภัย COVID-๑๙”

เอกสารแนบท้ายประกาศ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ
ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
“๑ คน ๑ ตำบล ร่วมใจต้านภัย COVID-๑๙” ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อในเขตท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
“๑ คน ๑ ตำบล ร่วมใจต้านภัย COVID-๑๙” อำเภอตอนสัก

ที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๐๑	นางสาวกนกวรรณ ใจดี
๒	๐๐๒	นางสาวอุมมาร คล้ายโสม
๓	๐๐๓	นางสาวอังคณา ทิพย์โลหิต
๔	๐๐๔	นายอภิสิทธิ์ บุญพร้อม
๕	๐๐๕	นางสาวหนึ่งฤทัย ขนอม
๖	๐๐๖	นางสาวศศิธร จิวพัฒน์กุล
๗	๐๐๗	นางสาวอลิษา ด้านคุณธรรม
๘	๐๐๘	นางสาวมัทธิมา ชัยกุล
๙	๐๐๙	นางสาวอริสา นวลสุวรรณ
๑๐	๐๑๐	นางสาวณัฐธิดา เพชรสุวรรณ
๑๑	๐๑๑	นายคณิต คงศรีพุด
๑๒	๐๑๒	นายนพดล หมั่นแสน

